

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร) ครั้งที่ 13/2554 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง (ร่าง) จดหมายเปิดผนึก เรื่อง ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา เรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใครมีสิทธิ ... ตัดสินใจ?” และ (ร่าง) จดหมายเปิดผนึก เรื่อง ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา เรื่อง “มีสิทธิ ... ทำไมไม่ใช้สิทธิ”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา (ร่าง) จดหมายเปิดผนึก เรื่อง ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา เรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใครมีสิทธิ ... ตัดสินใจ?” และ (ร่าง) จดหมายเปิดผนึก เรื่อง ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา เรื่อง “มีสิทธิ ... ทำไมไม่ใช้สิทธิ” ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชนเสนอ และมีมติ ดังนี้

1. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ดำเนินการแก้ไขเนื้อหาของ (ร่าง) จดหมายเปิดผนึกดังกล่าว ตามความเห็นที่ประชุม และหากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านใด ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้งสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2554

2. ให้ถือปฏิบัติในเรื่องการจัดเวทีสาธารณะในนามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้

2.1 หากมีการจัดทำแถลงการณ์ หรือเอกสารอื่นใด ในนามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายหลังจากจัดเวทีสาธารณะ ขอให้กลั่นกรองและเลือกสรรเฉพาะสาระสำคัญที่ได้จากการจัดเวทีสาธารณะที่มีประเด็นคมชัดและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเพิ่มเติมเนื้อหาจุดยืนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยให้นำเสนอร่างเอกสารดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำไปเผยแพร่ต่อไป

2.2 หากมีการแถลงข่าวทันทีเมื่อจบการจัดเวทีสาธารณะ ขอให้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนให้ชัดเจนว่า เป็นเพียงความคิดเห็นที่ได้จากการจัดเวทีสาธารณะครั้งนั้น

2. เรื่อง ขอเชิญประชุมองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง “การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ครั้งที่ 3/2554 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือขอเชิญประชุมองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง “การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ครั้งที่ 3/2554 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และมีมติมอบให้นายปริญญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และเป็นผู้แทนหลักของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเข้าร่วมประชุมองค์กรตามรัฐธรรมนูญทุกครั้ง

3. เรื่อง ข้อเรียกร้องจาก Human Rights Watch เรื่อง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาข้อเรียกร้องจาก Human Rights Watch เรื่อง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทย และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ และมีมติมอบให้คณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรับข้อเรียกร้องจาก Human Rights Watch เรื่อง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทย ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยสามารถตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามที่เห็นสมควร แล้วนำเสนอผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาต่อไป
